

จ่อเรียก'ประจักษ์' ล้อซื้อจับกระทง

รมช.พณ.ล้อมคอก แก๊งลิขสิทธิ์เดือน!

ผู้ปกครองเด็กสาววัย 15 เยื่อขบวนการ
รีดลิขสิทธิ์ล้นเอาผิดกลุ่มคนล้อจับกระทง
การ์ตูนดังญี่ปุ่นถึงที่สุด ★ มีต่อหน้า 13

จ่อเรียก

☆ ต่อจากหน้า 1

เตรียมปรึกษาทนายฟ้องแพงเรียกค่าเสียหายซ้ำ
เข้าตัวโล่งใจทุกฝ่ายยื่นมือช่วย เผยขอทำกระทง
ขายงานลอยกระทงต่อแต่เข็ดแล้วรูปการ์ตูนเปลี่ยน
เป็นลายดอกไม้แทน ขณะที่ตำรวจจ่อออกหมาย
เรียก "ประจักษ์" หัวหน้าทีม หลังเจ้าของลิขสิทธิ์
ยื่นไม่ละเมิดด้านฝ่ายกฎหมายบริษัทเวอริเช็คชอบ
เอกสารพบตำรวจยื่นการยกเลิกสัญญาเกิดหลังจับกุม
แล้ว รมช.พาณิชย์ยกกระทงการ์ตูนเป็นกรณีศึกษา
จัดระเบียบตัวแทนลิขสิทธิ์เดือน

กรณีนายประจักษ์ โภธิผล พร้อมพวกล้อซื้อ
จับกระทงละเมิดลิขสิทธิ์ตีรูปการ์ตูนริลด์คุ่มะและ
แมวการ์ฟิลด์พร้อมเรียกเงินค่าปรับจาก น.ส.เอ
(นามสมมติ) อายุ 15 ปี ใน อ.เมืองนครราชสีมา
กระทั่งผู้บริหารบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด
(มหาชน) ตัวแทนลิขสิทธิ์จำหน่ายสินค้าบริษัท

ชาน-เอ็กซ์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ พล.ต.อ.วิระชัย
ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ยืนยันรูปการ์ตูนดังกล่าว
ไม่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ อีกทั้งบริษัท เวอริเช็ค
จำกัด ที่นายประจักษ์อ้างถึงถูกยกเลิกสัญญาไปแล้ว
ทำให้ น.ส.เอกลายเป็นผู้เสียหายสามารถเอาผิดทาง
อาญาและฟ้องแพงได้ หลังเกิดเหตุ พล.ต.ท.พูลทรัพย์
ประเสริฐศักดิ์ ผบ.ภ.อ. สั่งย้าย พ.ต.อ.กษนทร์
เสตะบุตร ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ไปช่วยราชการ
ภาค 3 เป็นเวลา 30 วัน หลังมีข่าวตำรวจเข้าไป

เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ต่อมาเวลา 11.30 น. วันที่ 9 พ.ย. นายวีรศักดิ์
หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เดินทางไปเยี่ยมและ
ให้กำลังใจ น.ส.เอ ผู้เสียหายที่บ้านใน ต.หนองไข่น้ำ
อ.เมืองนครราชสีมา มีพ่อแม่ของ น.ส.เอ และญาติๆ
ร่วมหารือถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ น.ส.เอ ประดิษฐ์
กระทงทำจากขนมปังกรอบ 2 กระทงมอบให้ รมช.
พาณิชย์ เป็นการขอบคุณ ขณะที่นายวีรศักดิ์ให้เงิน
3,000 บาทกับเด็กเป็นค่ากระทง นายวีรศักดิ์เผยว่า
ในฐานะกำกับดูแลกรมทรัพย์สินทางปัญญานำ
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นกรณีศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัด
ระเบียบไม่ให้ตัวแทนลิขสิทธิ์เดือนอาศัยช่องว่าง
กฎหมายไปข่มขู่คนที่มาหากินแบบไม่ถูกต้องอีก
ต่อไป ต้องดึงสิ่งที่อยู่ในมุมมืดออกมาอยู่ที่สว่าง
ประชาชนทั่วไปควรจะรับรู้ว่าจะสามารถผลิตกระทง
หรือสินค้าอื่นใดเป็นรูปการ์ตูนลายไหนได้หรือไม่ได้บ้าง
"ต่อไปต้องประกาศแนวทางจัดระเบียบตัวแทน
ลิขสิทธิ์ สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์การ์ตูน
เพื่อป้องกันการล้อให้กระทำความผิด โดยกำหนด
มาตรการให้ผู้เกี่ยวข้องยึดแนวทางปฏิบัติ ผู้รับมอบ

ให้กำลังใจ ▶
น.ส.เอ (นามสมมติ)
อายุ 15 ปี ที่ถูกจับลิขสิทธิ์
นำกระทงขนมปังมอบให้
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจ-
โกศล รมช.พาณิชย์ ที่ไปให้
กำลังใจที่บ้าน อ.เมืองนคร-
ราชสีมา ด้าน ตร.เตรียม
หมายเรียกนายประจักษ์
โภธิผล (ภาพเล็ก) แล้ว.



อำนาจและผู้รับมอบอำนาจช่วงต้องดำเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้อง รวมถึงขอความร่วมมือตำรวจพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะการตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจของเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กหรือเยาวชน” รมช.พาณิชย์กล่าวและว่าอย่างไรก็ตาม รายละเอียดในเรื่องนี้จะมีการจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่ 14 พ.ย.

น.ส.เอเปิดเผยว่า ขณะนี้มีกำลังใจขึ้นมากและกลับมาเยี่ยมได้อีกครั้ง หลังจากทุกฝ่ายยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ จนทุกอย่างดีขึ้น อยากให้เรื่องของตนเป็นคดีตัวอย่างให้ทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลจัดการปัญหาลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะตัวแทนลิขสิทธิ์ควรใช้อำนาจที่มืออย่างถูกต้องและไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชน หลังจากนี้จะประดิษฐ์กระทงขายในช่วงวันลอยกระทงทำกระทงตลาดลอยดอกไม้ แต่จะไม่ทำกระทงลายการ์ตูนอีกแล้ว

ขณะที่พ่อของน.ส.เอกกล่าวว่า ตอนนี้ครอบครัวรู้สึกสบายใจขึ้นมาก และปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีไปตามกฎหมาย เนื่องจากได้แจ้งความเอาเรื่องกลุ่มคนจับกระทงลูกสาวไว้แล้วและขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ส่วนเรื่องค่าเสียหายทางแพ่งคงต้องปรึกษากันอีกครั้ง รวมถึงหารือกับสหภาพนายความจังหวัดนครราชสีมาก่อนว่าจะเอาอย่างไร

ด้าน พ.ต.อ.ดิเรก ปลั่งดี รอง ผบ.ภ.จ.นครราชสีมาเปิดเผยถึงคดีดังกล่าวว่า ได้รับการแต่งตั้งจาก พล.ต.ต.สุจินต์ นิธิพานิชย์ ผบ.ภ.จ.นครราชสีมา ให้เป็นหัวหน้าควบคุมคดีดังกล่าวพร้อมทีมสอบสวน 21 นาย และสืบสวนอีก 16 นาย และวันที่ 12 พ.ย. ได้นำชุดคดีคลี่คลายคดีทั้งหมดทั้งฝ่ายสอบสวนและสืบสวนประชุมหารือเพื่อผู้เสียหายแต่ละรายที่เข้ามาว่าตอนถูกจับแล้วมีข้อสรุปแต่ละคดีเป็นอย่างไร และต้องดูด้วยว่าชุดจับแต่ละคดีได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องหรือไม่ มีสิทธิ์จับกุมหรือเปล่า ต้องดูเป็นรายๆไป เพราะบางรายอาจจับจริงและผิดจริงก็เป็นได้ ในส่วนของนายประจักษ์ มีตัวแทนบริษัท

จากญี่ปุ่นยืนยันว่ารูปการ์ตูนไม่เหมือนไม่ได้ละเมิดและเด็กสาวอายุ 15 ปีผู้เสียหายแจ้งความไปแล้วก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอน โดยจะประชุมสรุปให้แน่ชัดก่อนออกหมายเรียกตามขั้นตอนของกฎหมาย ทีมสืบสวนสอบสวนต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการถูกฟ้องกลับด้วย

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวพยายามโทรศัพท์ติดต่อ นายประจักษ์ หัวหน้าทีมจับกระทงเด็กสาววัย 15 เพื่อสอบถามถึงเรื่องดังกล่าว หลังบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ยื่นยันมีการยกเลิกสัญญาบริษัท เวิร์ชเชค อีทิงเด็กไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใดและตำรวจเตรียมออกหมายเรียกนายประจักษ์มาให้ปากคำแต่ไม่สามารถติดต่อได้

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า ช่วงสายวันเดียวกันฝ่ายกฎหมายบริษัท เวิร์ชเชค จำกัด เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อนำเอกสารการรับมอบอำนาจเป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์การ์ตูนริลัคคุมะ ในไทย และอีเมลที่ส่งจากบริษัท ชาน-เอ็กซ์ ประเทศญี่ปุ่นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เพิ่งแจ้งการยกเลิกการมอบอำนาจเป็นตัวแทนในการจัดการลิขสิทธิ์ บริษัท เวิร์ชเชค วันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา หลังเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้น ดังนั้นช่วงเวลาที่นายประจักษ์จับกระทงเด็กหญิง 15 ปีเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้อง ส่วนนายประจักษ์พร้อมให้ความร่วมมือตำรวจ ทั้งนี้หลังรับเรื่องพนักงานสอบสวนจะส่งหลักฐานทั้งหมดให้ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ท้องที่เกิดเหตุต่อไป